

ที่ สป ๐๕๑๙/๓๓๗๗๖



ที่ว่าการอำเภอหางฉัตร
ถนนลำปาง - เชียงใหม่ สป๕๒๑๐

๗๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนสามารถติดตามรับฟัง รายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมฯ ได้อย่างทั่วถึง นั้น

ในการนี้ข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางฉัตร ได้ติดตามและรับฟังการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสาระสำคัญของการประชุมตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแสงระวี รักสัตย์)
พัฒนาการอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอหางฉัตร

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่าน TV พช.

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)	ขอให้จังหวัดดำเนินการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กรรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในวันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป	
๒.	การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. ให้จังหวัดเน้นความต่อเนื่อง (การดูแล ความร่วมมืองบประมาณ) ๒. ให้บูรณาการโดยนำวาระปัญหาครัวเรือนเข้าแผน หมู่บ้านตำบล อำเภอ หรือข้อบังคับ งบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่น	
๓.	โครงการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”	๑. ขอให้ทุกจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดข้อมูลของผ้าและงานหัตถกรรมที่เข้ารอบระดับประเทศ ได้แก่ ชื่อกลุ่ม ชื่อผู้เข้าประกวด หากมีการปรับแก้ไข ให้ดำเนินการในไลน์กลุ่มประกวดผ้าแต่ละภาค ๒. จังหวัดเตรียมความพร้อมส่งเรื่องบรรจุภัณฑ์จริง และเรื่องเล่าของผ้าและงานหัตถกรรมที่เข้ารอบระดับประเทศ	
๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล	๑. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ตามโครงการของCLM ๒. ควรปรับปรุงและทบทวนเกณฑ์การประเมินศักยภาพพื้นที่ โดยกำหนดคำอธิบายในแต่ละตัวชี้วัด และเกณฑ์การพิจารณา และให้คะแนนให้มีความชัดเจน ๓. หากมีการดำเนินงานในลักษณะเดียวกัน ควรพิจารณาการดำเนินโครงการ ดังนี้ ๓.๑ การคัดเลือกพื้นที่ต้องให้ความสำคัญกับศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่เป้าหมาย และผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๒ กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ๓.๓ การสนับสนุนครุภัณฑ์ ต้องพิจารณาความต้องการใช้งาน ความพร้อม และความสอดคล้องกับบริบทของสภาพพื้นที่ ๓.๔ กำหนดแนวทางและวิธีการในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน ๔. ให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ๕. ให้ศึกษาแนวทางคู่มือ คลิป VDO ประกอบการบันทึกโดยละเอียดทางเว็บไซต์ www.cddknn.com หรือระบบไลน์ “ระบบ Cddknn” ๖. บันทึกข้อมูล www.cddknn.com ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๕	การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ	๑. บทบาทของ พช. ในการเสริมพลังเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการดำเนินงาน และการประสานระหว่างบริษัทประชารัฐกับกลุ่มเป้าหมาย ๒. มีแผน แต่ไม่ถูก action ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องและใช้เวทีประชุม คสป. เป็นตัวกระตุ้น	
๖	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. จังหวัดประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบบัญชีลูกหนี้รายโครงการในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้จังหวัดยืนยันลูกหนี้รายโครงการรายงานกรมฯ โดยตรง ๒. ส่งเสริมให้สมาชิกสตรีสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสำหรับเป็นแหล่งทุน และหลักประกันความมั่นคงในอนาคต ตลอดจนเป็นการสร้างวินัยการออม	
๖	การบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ให้จังหวัดเน้นย้ำการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ/การลงในระบบ/การกันเงินเหลือมอบให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. กรมการบัญชีกลางจะปิดระบบ	

ลงชื่อ ลีธานันท์ พรมสุรินทร์ ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวลีธานันท์ พรมสุรินทร์)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภาพถ่ายในการรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน
ผ่าน TV พช.
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร

